

NGÀY ĐẦU TIÊN



Tempo = 110

Sheet music for the song "Ngày Đầu Tiên" (First Day). The music is written in G major, 4/4 time, with a tempo of 110. The lyrics are in Vietnamese. The sheet includes a QR code in the top right corner.

Nhiều khi kiếm đâu ... cổ tích trên đời ? Thật là điều may mắn , nếu như có người
... Cầm tay bước đi ... đến cuối con đường ... Bao giờ thì sẽ tới ??
Đầu anh không là chàng ... hoàng tử mà em đắm say ... Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
.... Anh vẫn muốn quý gối trước nàng công chúa ... Đẹp nhất đêm nay !!
Đầu anh muốn là luôn thấy em cười.. Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây
rời ! Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé !
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời ... Cùng nhìn về phía trước , cầm tay mãi không
rời ... Và con tim cùng chung một nhịp ... khi ta có đôi !!
Đợi mong thật ra chẳng xa xôi đâu ... Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù mai sau nhiều điều làm ta lo yes I know ... yes I know

Đầu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say Chỉ giản đơn thôi ... như hình hài anh lúc này
... Anh vẫn muốn quý gối trước nàng công chúa ... Đẹp nhất đêm nay

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời ... Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau
rời ! Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới !
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời ... Cùng nhìn về phía trước , cầm tay mãi không
rời !! Và con tim cùng chung một nhịp ... khi ta có đôi !!

[ngừng nhạc , ca chậm]
Cuộc đời anh là để cho em ... riêng em mãi thôi !!

Sheet Ngày đầu tiên, file .PDF

"Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Ngày đầu tiên của tác giả Đức Phúc đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Ngày đầu tiên
- Tác giả: Đức Phúc
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/7467-ngay-dau-tien>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com